

Số: 134/ VIAC

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2023

Kính gửi: Quý Luật sư

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) xin gửi tới quý Luật sư lời chào trân trọng.

Thưa quý Luật sư, tại tất cả các tổ chức trọng tài trên thế giới cũng như tại VIAC, Quy tắc tố tụng trọng tài là nền tảng cốt lõi cho toàn bộ hoạt động điều phối và tiến hành các thủ tục trọng tài. VIAC luôn nhận thức rõ ràng rằng thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp luôn vận động không ngừng, và vì vậy cần liên tục tiếp nhận, lắng nghe các phản hồi của những đối tượng trực tiếp sử dụng, vận hành quy tắc trọng tài, đặc biệt là các luật sư để kịp thời cập nhật, hoàn thiện, giúp nâng cao chất lượng thủ tục trọng tài và nâng cao trải nghiệm của người dùng trọng tài tại VIAC.

Trong 30 năm hoạt động, VIAC đã ban hành 04 phiên bản Quy tắc tố tụng trọng tài, hấp thụ và phản ánh (i) sự phát triển của các quy định pháp luật về trọng tài tại Việt Nam, và (ii) các xu hướng phát triển của trọng tài và ADRs của khu vực và thế giới để tạo nên các phiên bản Quy tắc tố tụng trọng tài tiệm cận và phát triển cùng nhịp với sự phát triển của trọng tài quốc tế, đồng thời đảm bảo tính tuân thủ đối với pháp luật trọng tài quốc gia.

Đội ngũ luật sư hành nghề luật tại trọng tài luôn là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của hoạt động giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài. VIAC đã và đang tiếp tục, trong khả năng của mình, thúc đẩy sự tham gia của luật sư trong hoạt động tranh tụng trọng tài, bởi chúng tôi tin tưởng sự kết nối về thực tiễn hành nghề giữa cộng đồng luật sư và VIAC sẽ cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phương thức trọng tài cũng như ADRs khác.

Do vậy, khi rà soát và chuẩn bị cho phiên bản mới của Quy tắc trọng tài VIAC cũng như các Hướng dẫn Thủ tục (Practice Notes) dành cho các bên tham gia giải quyết tranh chấp tại VIAC, chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe các phản hồi, góp ý của các Luật sư để tiếp tục hoàn thiện quy trình, dịch vụ tổ chức điều phối tố tụng tại VIAC. Với mục đích như vậy, VIAC tổ chức Tọa đàm "**VIAC & Luật sư: Thúc đẩy hợp tác**" với nội dung thảo luận tập trung về rà soát Quy tắc tố tụng trọng tài 2017 & tham vấn Dự thảo các Hướng dẫn thủ tục (Practice Notes), thông tin chi tiết như sau:

Tại Tp. HCM:

Thời gian: 13:30 – 17:00, ngày 12/10/2023 (Thứ Năm)

Địa điểm: Chi nhánh VIAC tại Tp. HCM, tầng 5 Tòa nhà VCCI, số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Tại Hà Nội:

Thời gian: 13:30 – 17:00, ngày 19/10/2023 (Thứ Năm)

Địa điểm: Trụ sở VIAC, tầng 6 Tòa VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội


VIAC trân trọng kính mời quý Luật sư thu xếp thời gian và xác nhận tham dự tới cán bộ phụ trách sự kiện tại Tp. HCM – anh Huỳnh Đăng Hiếu (Điện thoại: 093 929 3427 – Email: hieu.huynh@viac.org.vn); hoặc, cán bộ phụ trách sự kiện tại Hà Nội – chị Vũ Thị Hằng (Điện thoại: 098 364 5859 – Email: hng.vu@viac.org.vn).

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Luật sư tại Tọa đàm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

VŨ TIẾN LỘC